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Á fundi sveitarstjórnar Hrunamannahrepps þann 9. maí sl. var tekin fyrir umsaganarbeiðni vegna 
samgönguáæltunar 2015-2018 og eftirfarandi bókað.

1. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis: Umsagnarbeiðni um tillögu til 
þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun 2015-2018.
Oddviti kynnti umsagnarbeiðni frá Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis um tillögu til 
þingsályktunar um fjögurra ára samgönguáætlun 2015-2018. Sveitarstjórn gerir 
athugasemdir við þann skamma tíma sem boðið er upp á í umsagnarferlinu. Einnig 
gerir sveitarstjórn athugasemdir við það hve litlu fjármagni er veitt til viðhalds og 
uppbyggingar á vegakerfi landsins.
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